



Tôi khóc không phải vì tôi không biết về những gì ở nơi Allah thì tốt hơn dành cho Thiên Sứ của Allah, nhưng tôi khóc vì Lời Mặc khải (được truyền xuống) đến từ Allah đã không còn nữa. Bởi thế, điều này khiến cả hai người họ xúc động rơi nước mắt, rồi họ bắt đầu khóc cùng bà ấy

Anas bin Maalik - cầu xin Allah hài lòng về ông - thuật lại: Sau cái chết của Thiên Sứ - cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho Người - thì Abu bakr nói với 'Umar rằng: Chúng ta hãy viếng thăm Ummi Ay'man giống như Thiên Sứ của Allah đã từng viếng thăm bà ấy. Bởi thế, khi hai người họ viếng thăm bà ấy thì bà ấy đã khóc. Do đó hai người họ (Abu bakr và 'Umar) nói với bà ấy: Điều gì khiến bà khóc thế? Há bà không biết rằng những gì ở nơi Allah thì tốt hơn dành cho Thiên Sứ của Allah ư? rồi bà ấy đáp: Tôi khóc không phải vì tôi không biết về những gì ở nơi Allah thì tốt hơn dành cho Thiên Sứ của Allah, nhưng tôi khóc vì Lời Mặc khải (được truyền xuống) đến từ Allah đã không còn nữa. Bởi thế, điều này khiến cả hai người họ xúc động rơi nước mắt, rồi họ bắt đầu khóc cùng bà ấy

[Sahih (chính xác)] [Do Muslim ghi]

Các Bạn đạo - cầu xin Allah hài lòng về họ - là những người noi theo gương của Thiên Sứ trong mọi việc lớn nhỏ nhất trong nhân loại, thậm chí họ còn theo dấu tích trong đời sống của Người, trong hội họp của Người, trong bước chân của Người, cũng như trong mọi việc mà họ đã biết Người đã làm. Và đây là hadith đã được xác nhận điều này, câu chuyện kể về Abi bakr và 'Umar, rằng họ viếng thăm một người phụ nữ mà vị Thiên Sứ đã từng viếng thăm bà ấy. Bởi thế, khi hai người họ (Abu bakr và 'Umar) ngồi gần bà ấy thì bà ấy đã khóc. Do đó hai người họ nói với bà ấy: Điều gì khiến bà khóc thế? Há bà không biết rằng những gì ở nơi Allah thì tốt hơn dành cho Thiên Sứ của Allah ư? tức tốt hơn cho Người ở đời sống trần tục này, rồi bà ấy đáp: Quả thật, tôi không khóc về điều đó, nhưng tôi khóc vì Lời Mặc khải (được truyền xuống) đến từ Allah đã không còn nữa. Bởi vì khi Thiên Sứ đã chết thì Lời Mặc khải đã bị đứt đoạn, cũng như không có Lời Mặc khải nào (được truyền xuống) sau Thiên Sứ của Allah, và đó là lý do Allah đã hoàn chỉnh luật pháp của Ngài trước khi Người chết. Bởi thế, Ngài phán: { Ngày nay, TA (Allah) đã làm hoàn chỉnh tôn giáo của các ngươi cho các ngươi cũng như hoàn tất Ân huệ của TA cho các ngươi và đã chọn Islam làm tôn giáo của các ngươi } chương: Al-Ma-idah, câu: 3. Bởi thế, điều này khiến cả hai người họ xúc động rơi nước mắt, bởi vì bà ấy đã nhắc nhở hai người họ về những điều mà hai người họ đã từng quên

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

